

## KẾ HOẠCH

thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

-----

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

### I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ Khối đến cơ sở; phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối phải thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW và Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để bị động trước mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đơn vị.

### II- NỘI DUNG

#### 1- Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận

Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” nhằm

nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư, Thông tri số 17-TT/TU, ngày 11-5-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 44-KL/TW, ngày 01-12-2019 của Ban Bí thư phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

## **2- Nhiệm vụ và giải pháp**

Các cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1- Tăng cường đổi mới nội dung, biện pháp, cách thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với phương pháp truyền thống để cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời cập nhật thông tin tình hình an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị về bảo vệ an ninh trật tự, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây vừa là nghĩa vụ đồng thời cũng là quyền lợi góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

2.2- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để các thế lực thù địch, phần tử phản động lợi dụng, kích động gây phức tạp an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2.3- Các đơn vị, tổ chức tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2.4- Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật, phương pháp vận động nhân dân cho các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật ở cơ sở.

2.5- Hằng năm, duy trì tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở để đông đảo lực lượng cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

### III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể từ Khối đến cơ sở nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực.

2- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư tới các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân; định kỳ theo quy định, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Các TCCS đảng trực thuộc;
- Các tổ chức đoàn thể thuộc khối;
- Lưu VPĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Đào Quang Vũ